

# Tạo ra một không gian thân thiện hơn cho cộng đồng của chúng ta

## Dự án cải tạo mặt bằng khu vực

Trung tâm Y tế Cộng đồng North Richmond đang hợp tác với Homes Victoria và Bộ Y tế Victoria để thực hiện một dự án thú vị nhằm đem lại sức sống mới cho không gian ngoài trời của chúng ta.

Công trình này sẽ tạo ra một không gian thân thiện, dễ tiếp cận và an toàn hơn cho khách hàng và nhân viên của chúng tôi.

Từ giữa tháng 2, quý vị có thể kỳ vọng công trình xây dựng và cảnh quan được tiến hành. Công trình này sẽ bao gồm làm các đường đi mới, hệ thống chiếu sáng, biển báo, cây xanh và vườn.

## Điều này sẽ ảnh hưởng quý vị như thế nào khi quý vị đến đây:

Tất cả các dịch vụ của chúng tôi vẫn **mở** như bình thường. Vào ban ngày có khả năng quý vị sẽ nghe thấy tiếng ồn từ công trình.

Khi cần thiết, sẽ có các biển báo rõ ràng để hướng dẫn quý vị cách tốt nhất để vào tòa nhà. Nhân viên thân thiện của chúng tôi luôn sẵn sàng để giúp đỡ quý vị.



# Câu hỏi thường gặp

## Chuyện gì đang xảy ra tại Trung tâm Y tế Cộng đồng North Richmond?

Chúng tôi đang cải thiện các khu vực ngoài trời xung quanh các tòa nhà phía Đông và phía Tây để làm cho nơi đây trở nên thân thiện, dễ tiếp cận và an toàn hơn cho khách hàng và nhân viên. Công trình bao gồm làm những con đường mới, lắp đặt hệ thống chiếu sáng tốt hơn, có biển báo và cây xanh.

## Công việc sẽ mất bao lâu?

Công trình sẽ được khởi công từ tháng 2 năm 2025 và dự kiến sẽ hoàn thành vào giữa năm nay.

## Trung tâm vẫn tiếp tục mở không?

Vâng, chúng tôi vẫn mở cửa như thường lệ. Tất cả các dịch vụ y tế của chúng tôi sẽ tiếp tục như bình thường.

## Tôi vẫn có thể vào các tòa nhà chứ?

Được. Luôn luôn sẽ có những con đường rõ ràng để vào các tòa nhà của chúng tôi. Nếu có thay đổi, chúng tôi sẽ đặt biển chỉ đường cho quý vị.

## Liệu ở đây sẽ ồn ào không?

Vào ban ngày có khả năng quý vị sẽ nghe tiếng ồn từ công trình xây dựng ngoài trời. Công việc sẽ diễn ra từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 7:00 sáng đến 5:00 chiều.

## Tôi vẫn có thể đậu xe gần đó được không?

Được. Chúng tôi cho rằng công trình này sẽ không ảnh hưởng đến việc đậu xe.

**Để biết thêm thông tin và được cập nhật thường xuyên về tiến độ, vui lòng truy cập trang mạng của chúng tôi hoặc nói chuyện với nhân viên thân thiện của chúng tôi.**



Department  
of Health



[www.nrch.com.au](http://www.nrch.com.au)